

บาท/ดอลลาร์เข้านี้แข็งค่าตามภูมิภาค, ดอลลาร์ชะลอตัวรอดูข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐวันนี้

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้แข็งค่าตามสกุลเงินภูมิภาค ขณะที่ความเห็นของประธานธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทำให้ดอลลาร์ขาดแรงหนุนในช่วงนี้

*ดิลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวต้านที่ 33.90 และแนวรับที่ 34.00

*ดอลลาร์ทรงตัวในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย ขณะที่นักลงทุนใช้ความระมัดระวังในการลงทุน ก่อนที่สหรัฐจะเปิดเผยตัวเลขอัตราเงินเฟ้อในช่วงต่อไปในวันนี้ ซึ่งคาดกันว่า ตัวเลขดังกล่าวจะเป็นปัจจัยที่กำหนดทิศทางระยะไกล ของดอลลาร์

*นักลงทุนหันไปให้ความสนใจกับการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐในวันนี้ หลังนางเจเน็ต เยลเลน ประธานเฟด ส่งสัญญาณว่าเฟดอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไป

*แต่หากมีสัญญาณบ่งชี้ว่า อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นในสหรัฐ ปัจจัยดังกล่าวก็จะกระตุ้นให้นักลงทุนคาดการณ์ว่า เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็ว ๆ นี้ และปัจจัยนี้จะช่วยหนุนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ และหนุนดอลลาร์ให้แข็งค่าขึ้นด้วย

*สหรัฐจะเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI) ในวันที่ โดยนักเศรษฐศาสตร์ในโพลล์รอยเตอร์คาดว่า ดัชนี CPI พื้นฐาน ในเดือนมิ.ย.อาจเพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบรายเดือน และเพิ่มขึ้น 1.7% เมื่อเทียบรายปี

*ยูโรอยู่ที่ 1.1403 ดอลลาร์ในช่วงเช้าวันนี้ ขยับขึ้นจาก 1.1395 ดอลลาร์ในช่วงทำยามานี้ โดยยูโรไม่ได้รับแรงหนุนมากนัก จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนีประเภทอายุ 10 ปีที่พุ่งขึ้นเมื่อวานนี้

*อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเยอรมนีได้รับแรงหนุนจากข่าวที่ว่า ธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) มีแนวโน้มจะส่งสัญญาณในเดือนก.ย.ว่า อีซีบีจะปรับลดโครงการเข้าซื้อสินทรัพย์ลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในปี 61

*เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1.42 พันล้านบาท ขณะที่ขายสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 5.98 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุคงเหลือเกิน 1 ปีขึ้นไป ขายสุทธิ 4.2 พันล้านบาท

*09.09 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 33.91/93 จาก 33.95 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 38.668/690 จาก 38.62 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 113.43/45 จาก 113.27 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1401/02 จาก 1.1395 เมื่อวาน

"ปัจจัยยังไม่มีอะไร ตลาดคงรอดูเงินเฟ้อของสหรัฐกันว่าจะออกมา
ยังไง เพราะ comment ของเอลเลนล่าสุด ก็ยังไม่ได้ aggressive อะไร" ดีลเลอร์

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้